

TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC  
BCH ĐOÀN HUYỆN ĐỒNG PHÚ

\*\*\*

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đồng Phú, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Số: 208- CV/HĐTĐN

"V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn  
năm 2020"

Kính gửi:

- BCH Đoàn các xã, thị trấn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hàng năm. Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Chiến dịch năm nay được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18/9/2020 đến ngày 20/9/2020 với chủ đề "Every small action makes a world of difference" (Cùng hành động để thay đổi thế giới) nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Căn cứ Công văn số -CV/ĐTĐN ngày /9/2020 của Tỉnh đoàn Bình Phước về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020;

Trước diễn biến, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; căn cứ điều kiện thực tế và chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc triển khai tổ chức các nội dung phù hợp để hưởng ứng Chiến dịch, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

2. Tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước tại các đường ống... thiết thực góp phần giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.



3. Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày hội thanh niên hành động chống rác thải nhựa, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày hội Sống xanh, Hành trình thứ hai của lớp xe, chai nhựa, bịch nhựa hiflex, ra quân trồng cây hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”... Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình thanh niên, các mô hình thanh niên về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa; mô hình đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập, lấy khẩu trang, dung dịch sát khuẩn...).

4. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hội nghị, tọa đàm về công tác bảo vệ môi trường nhằm cung cấp, trang bị kiến thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; trong đó, nội dung tập trung vào việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hạn chế rác thải nhựa, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

5. Phát hiện và thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hành vi, các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn giao Đoàn xã Tân Tiến là đơn vị tổ chức thực hiện điểm Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch cấp huyện vào ngày **20/9/2020**.

Đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình thực tế tổ chức ra quân thực hiện, treo phong, băng rôn tuyên truyền; chụp hình và đăng tải tin, bài trên các trang thông tin của đơn vị và gửi hình ảnh về Huyện Đoàn ngay lúc hoàn thành xong; đồng thời báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 về Huyện Đoàn **trước ngày 05/10/2020**.

Trên đây là Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đề ra.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP, website.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN**  
**PHÓ BÍ THƯ**



**Vương Ngọc Toại**